



BẢNG TIN HÀNG THÁNG SỐ 73

HỘI ÁI HỮU BIÊN HOÀ

HỘI ĐOÀN BÁT VỢ LỢI VÀ TỪ THIỆN

GIẤY PHÉP SỐ 800032127 – SỐ MIỄN THUẾ VỤ: 20-0094475

TRỤ SỞ TẠM: 10731 TRIOLA LANE. HOUSTON, TEXAS 77072

DIỆN THOẠI: 713-933-3127 ** EMAIL: datlam1951@hotmail.com

datlam1951@hotmail.com Web Site: www.hoiaihuubienhoa.org

PHÁT HÀNH NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 2009, TẠI HOUSTON, TEXAS

**Thành phần
Ban Chấp Hành
2007-2010**

Ban Cố Vấn

Ông Lê Văn Năm
Ông Lê Văn Trường

Ban Điều Hành

Hội Trưởng

Ông Lâm Sĩ Đắt

Phó Hội Trưởng Nội Vụ

Ông Ngô Khương An

Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ

Ông Kevin Đức Nguyễn

Thư Ký

Cô Đỗ Thị Minh Tâm

Thủ Quỹ

Cậu Bùi Văn Tuấn

T/B Lễ Vía Đức Ông

Trần Thượng Xuyên

Ông Từ Phước Hạnh

T/B Đại Hội Tân Niên

Ông Nguyễn Văn Ngàn

Thông Tin và Liên Lạc

Cô Vân : 281-261-5844

Ông Lâm Sĩ Đắt

Tư Gia : 281-933-3127

Cell Phone: 713-922-5638

Thư từ và ngân phiếu

xin ghi:

Hội Ái Hữu Biên Hoà

10731 Triola Lane

Houston, Texas 77072

Thư Ngỏ

Kính thưa Quý Đồng Hương và Thân Hữu,

Sau những tháng ngày rộn rịp sinh hoạt Hội Ngộ Biên Hoà, tại Paris, Pháp, vào trung tuần tháng 5, và tại Virginia, Hoa Kỳ, đầu tháng 8 vừa qua, Ban Chấp Hành cũng như Ban Biên Tập, không ngừng nghỉ, lại bắt tay vào việc lo biên soạn, trình bày, chuẩn bị ấn hành Đặc San Xuân Hội Ái Hữu Biên Hoà, 2010. Công việc tuy khá nhiều để lo liệu, nhưng nhờ vào sự ủng hộ nhiệt tình của Quý Đồng Hương và Thân Hữu, chúng tôi luôn vững tâm tiếp tiến bước.

Đến với thư ngỏ kỳ này, chúng tôi xin được gửi lời biết ơn sâu xa của Ông Hội Trưởng đến cùng Quý Bậc Trưởng Thượng, Quý Đồng Hương và Thân Hữu đã đứng ra chung lo tổ chức những ngày Hội Ngộ Biên Hoà, hết lòng ưu ái tiếp đón, đãi tiệc phái đoàn tại các nhà hàng sang trọng cũng như tại tư gia ấm cúng đầy nghĩa tình người xứ Bưởi, ở Pháp, Anh, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ. Hơn thế nữa, Ông Hội Trưởng xin được muôn lời đa tạ Quý Đồng Hương và Thân Hữu đã không quản ngại khó khăn, tứ phương hội tụ, để tạo nên khung cảnh Biên Hoà, gầy dựng phong trào Hương Bưởi Lan Xa....một sự nối kết tinh thần thật là trân quý vô vàn, khi chúng tôi đang sinh sống nơi xứ Mỹ, trời Âu.

Bắt đầu tháng Chín này, chúng tôi mong được Quý Vị đóng góp bài văn, thơ thật nhiều cho Đặc San 2010 và gửi về Hội, hạn chót là cuối tháng 11, 2009. Xin gửi về Hội qua thư hay điện thư càng sớm càng tốt. Chúng tôi cũng mong nhận được danh sách Quý Vị đặt mua số nhiều Đặc San để biếu bà con, bạn bè...hầu ước tính được số lượng phải in. Thông thường mỗi năm chúng tôi đặt in một ngàn quyển, nhưng năm nay có thể gia tăng.

Và cũng trong tháng Chín này, Ban Lễ Vía Đức Ông Trần Thượng Xuyên cũng xin được ngỏ lời nhắc nhở Quý Đồng Hương và Thân Hữu năm nay ngày Lễ Vía Đức Ông sẽ được tổ chức vào tháng 12, 2009 (tháng Mười ta) hầu để Quý Vị lo tính về tham dự thật đông đảo.

Như đã thông báo về việc đưa hơn 20 bài thơ phổ nhạc vào Web Site hoiaihuubienhoa.org, chúng tôi đang cố gắng sắp xếp trình bày để Quý Vị có thể vào nghe bất cứ lúc nào, chọn lựa bài nào thích và có thể download (thâu lại) tự do, công việc này có thể sẽ hoàn tất vào tuần lễ đầu tháng Chín này.

Mới thoáng đây, thưa Quý Vị, đã gần đến cuối năm. Thời gian âm thầm trôi, để khi trời đất chuyển mình vào mùa Thu, chúng ta chợt nhớ là mùa lễ hội sắp tới. Nơi xứ người, trong tinh thần lễ hội, cầu mong sao Đồng Hương và Thân Hữu Biên Hoà luôn có dịp tìm lại gần nhau.

Trân trọng kính chào.

Bài Diễn Văn Ngày Hội Ngộ Biên Hoà, Virginia.

Kính thưa Quý Vị,

Từ nhiều năm nay, mùa Xuân Virginia-Maryland-Washington, D.C. nổi danh mùa Hội Hoa Anh Đào. Đặc biệt mùa Hè năm nay, 2009, Hoa Bưởi trắng xanh của chúng ta rực rỡ nở hoa trên vùng đất lịch sử lừng danh này. Hoa Bưởi ngọt ngào đưa hương theo gió làm tươi mát tinh đồng hương trong ngày hạnh ngộ giữa những con dân và thân hữu Biên Hoà.

Thưa Quý Vị,

Sau chuyến đi tham dự Ngày Hội Ngộ Biên Hoà, Paris, tháng Năm vừa qua, tình cảm nồng nàn dành cho phái đoàn Hoa Bưởi Vượt Đại Dương, chúng tôi vô cùng xúc động khi nhớ đến Quý bậc Trưởng Thượng như cụ Quách Tòng Đức, 92 tuổi, nguyên Đồng Lý Văn Phòng của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, ông Vương Văn Bắc, nguyên Tổng Trưởng Ngoại Giao, Nghị Sĩ Nguyễn Văn Điều, Bác Trần Doãn Cung, Bác Lê Văn Lộ, Bác Đỗ Cao Minh, Bác Trần Văn Tốt, Bác Huỳnh Ngọc Nữ, Bác Nguyễn Văn Tài và nhiều danh sĩ cao niên khác nữa....., cho biết rằng những chuyến du hành kết chặt thân thương của phái đoàn Hội Ái Hữu Biên Hoà là việc đáng phải làm. Vì vậy, ngày trở lại Hoa Kỳ, chúng tôi hân hoan tiếp xúc và liên lạc với quý đồng hương ở Virginia để cùng chung lo tổ chức ngày Hội Ngộ Biên Hoà, Virginia, nhằm tạo cơ hội cho đồng hương và thân hữu từ các tiểu bang xa như California, Illinois, Ohio, Hawaii, Texas, Georgia, North Carolina..... về tham dự, gặp lại đồng hương và bạn hữu, kết chặt thêm tình nghĩa và có dịp thăm viếng danh lam thắng cảnh.

Hội Ái Hữu Biên Hoà, một hội đoàn từ thiện, bất vụ lợi đã hoạt động hơn 10 năm, có cơ sở pháp lý với hơn 700 hội viên đồng hương và thân hữu khắp nơi, trên quả đất này, và một số đồng ở vùng Virginia, Maryland, Washington, D.C., thủ đô của Hoa Kỳ. Trong một nỗ lực không ngừng phát triển kết hợp, Hội đã và sẽ cố gắng tổ chức những chuyến thăm viếng ở Hoa Kỳ và khắp năm châu. Hội chân thành kêu gọi và mong muốn Quý Vị cùng hưởng ứng và tham dự những chuyến du hành này. Được vậy, Hoa Bưởi Biên Hoà mỗi ngày càng thêm sắc thắm trong tình đồng hương thắm thiết nồng nàn.

Khi đến Virginia, vùng lân cận với Washington D.C., thủ đô của một quốc gia hùng mạnh nhất trên quả đất này, tôi nghĩ ngay đến bài Quốc Ca Hoa Kỳ, lời ca lấy từ một bài thơ của thi sĩ 35 tuổi, Francis Scott Key, sáng tác năm 1814, trong đó có hai câu: ***The land of the free, the home of the brave (Đây là đất của người tự do, đây là nhà của người can đảm)***

Trong niềm vui phấn khởi hứng thú buổi hạnh ngộ hôm nay, tôi xin phép Quý Vị được ca ngợi những người Mỹ gốc Việt tỵ nạn Cộng Sản đây can đảm đang sinh hoạt tự do ở Hoa Kỳ và khắp năm châu bốn bể, những người Mỹ gốc Việt với bốn ngàn năm văn hiến, trong truyền thống văn hoá đầy tình đồng hương huynh đệ yêu thương, "***full of brotherly love***". Với tinh thần này, thế hệ của chúng ta, đời con cháu về sau sẽ thêm niềm tin, đoàn kết thương yêu nhau hơn hẳn góp phần kiến thiết một Việt Nam tự do, dân chủ, nhân quyền.

Tôi chân thành cảm ơn tất cả Quý Vị đã nhiệt tình tham dự, sắp xếp tổ chức Ngày Hội Ngộ Biên Hoà, Virginia.

Cuộc đời rồi sẽ qua đi, nhưng những cảm tình đồng hương bằng hữu cao đẹp sẽ luôn được giữ mãi trong tâm hồn mọi người.

Trân trọng kính chào.



Phái đoàn viếng Tượng Nữ Thần Tự Do



Hội Ngộ Biên Hoà-Virginia, U.S.A.

ĐÔI DÒNG CẢM KÍCH

Thân tặng đồng hương và thân hữu nhân ngày Biên Hoà Hội Ngộ, Chúa Nhật ngày 09 tháng 8 năm 2009, tại tiểu bang Virginia. Riêng tặng cô Ba Hạnh và cô Mai Lan.

Mai Lan đẹp uốn cành xanh lá biếc
Tùng núc thang trang điểm những nụ đời
Chốn thiên đường cũng chỉ thế mà thôi
Niềm hạnh phúc tràn sông Đòng núi Bửu.

Cơn gió mát từ Cù lao Thạnh Hội (1)
Một tấm lòng trải rộng đẹp làm sao
Tình đồng hương... tôi cảm thấy tự hào
Hương bưởi lan xa đượm tình xứ sở.

Hàng trăm người với tâm hồn rộng mở
Những bàn tay siết chặt những bàn tay
Những gương soi rạng rỡ vượt ve đời

Ôi đẹp quá! Tình tôn sư trọng đạo
Thầy Hồng Sanh (2), Minh Đức (3), Phạm Gia Hưng (4),
Thầy Hoàng Quý Nam (5)... một thuở... trường Ngô Quyền
Chẳng quản xa xôi, về tham dự hội.

Nhìn tóc bạc, tôi kính người cao tuổi
Những quan viên, tướng tá của một thời
Ngồi bên nhau nhắc dĩ vãng xa xôi
Nhớ thuở vàng son... khung trời kỷ niệm

Tôi có dịp gặp người cùng lý tưởng
Nguyễn Sơ Đông (8) tánh cương trực hiền hoà
Chút tâm tình chẳng ước vọng cao xa
Chỉ muốn Việt Nam tự do dân chủ.

Rất cảm động! Bạn bè cùng quân ngũ...
Súng gãy rồi, ý chí vẫn hiên ngang
Vẫn thầm mơ thế hệ trẻ vinh quang
Dân tộc vươn lên, bồi trang sử Việt.

Hồ Long Ân – Núi Bửu Long đẹp thật
Dòng sông Đòng năm tháng vẫn trong xanh
Người Biên Hoà muôn thuở đẹp tâm tình
Luôn mở vòng tay... mơ trời hội ngộ.

Thế Nhân (12-8-09)

Cước chú: (1) Cù Lao Rùa, khoảng ngang núi Bửu Long, (2) thầy Lê Hồng Sanh, Giám Thị, (3) thầy Trần Minh Đức dạy Anh Văn, (4) thầy Phạm Gia Hưng dạy Toán, (5) thầy Hoàng Quý Nam dạy Toán Lý Hoá trường Ngô Quyền Biên Hoà, (6) Nguyễn Sơ Đông, Bác sĩ thời VNCH, hiện hành nghề tại tiểu bang Virginia.

Hương Bưởi

Dự tiệc đồng hương của Biên Hoà
Gặp mặt nhiều người ở phương xa
Cảm động khi nghe lời tâm huyết
Mang làn hương bưởi toả lan xa.

Hương bưởi giờ đây toả ngọt ngào
Bên tình bạn cũ thật thanh cao
Biết bao kỷ niệm thời thơ ấu
Nhắc nhớ là quà để tặng nhau.

Hằng năm rồi lại tới hằng năm
Hương bưởi lan xa toả khắp vùng
Nói đôi tay lại đan thật chặt
Tình bạn là tình của non sông.

Biển rộng trời cao tình vẫn còn
Dầu xa cách trở vạn núi non
Còn sông, còn nước còn ý chí
Tình người Xứ Bưởi vẫn sắc son.

Tôi chỉ là “dâu” của Biên Hoà
Nhưng anh yêu hương bưởi thật thiết tha
Yêu anh tôi cũng yêu hương bưởi
Đón nhận làn hương bưởi lan xa.

Virginia, August 09. 2009.

**Thân tặng anh Hội Trường Lâm Sĩ Đát.
Mong làn hương bưởi lan xa của anh sớm
thành tựu.**

Mỹ Lệ

Tháng vừa qua, chúng tôi rất ngạc nhiên và thích thú khi nhận được một phong thư gửi đến Hội từ Paris, France (không có địa chỉ hồi âm!!).

Được biết ý muốn của tác giả là mong đăng bài thơ hầu có dịp trao gửi khối tình xưa, ngày mơ yêu cũ.... hơn năm mươi năm....đến Thế Nhân.

Đề thơ, hoạ thơ là một niềm vui tinh thần trong cuộc sống, chúng tôi xin gửi những dòng văn thơ sau đây đến cùng Quý Vị, kính mời thường lãm.

“Trong Bảng Tin Hàng Tháng số 69 của Hội Ái Hữu Biên Hoà có đăng một bài thơ nhan đề “Niềm Ao Ước”. Tác giả có bút danh là **Thế Nhân** viết bài thơ này để “thân tặng một người” ở Paris. Hiện em đang ở Paris, không biết Thế Nhân là ai. Lời lẽ trong thơ thật sự làm em xúc động vì giống như trường hợp của em cách đây 50 năm, khi em còn học chung với một người. Qua ánh mắt, nụ cười, cử chỉ sẵn đôn và giúp đỡ, em biết rằng người ấy đã yêu em và em cũng dành một tình cảm đặc biệt cho anh ấy. Em chờ đợi, nhưng.....(Nếu người mà em nói trên là Thế Nhân thì em xin tặng anh bài thơ sau đây)”

GỢI LẠI NIỀM ĐAU

Thân gửi một người...

*Đọc được bài thơ anh tặng em
Lòng em vui sướng biết ngần nào
Ngờ đâu anh nhớ ngày xưa ấy
Hình bóng đôi ta chung mái trường.*

*Anh trách rằng em đi lấy chồng
Quên đi kỷ niệm thuở xa xưa
Quên luôn hình ảnh người bạn cũ
Một thuở cùng nhau chung sách đèn.*

*Anh ước một lần được gặp em
Sánh vai nhau như cặp nhân tình
Kê nhau tâm sự bên sông vắng
Để rồi mãi mãi cách xa nhau.*

*Mơ ước em khác hẳn anh
Mong sao được gặp anh nhiều lần
Tay ấm vòng tay mình vui hưởng
Để rồi mãi mãi sống bên nhau.*

*Em nhớ ngày xưa em mong anh
Nắm lấy tay em tỏ tác lòng
Tìm em hồi hộp chờ anh nói
Nói tiếng “yêu em suốt cuộc đời”.*

*Rồi thời gian lặng lẽ trôi qua
Lòng em mòn mỏi vì đợi chờ
Hai tiếng yêu em anh không nói
Vâng lệnh song thân em lấy chồng.*

*Giờ thì mỗi đứa một phương xa
Con cháu đầy đàn, tóc bạc phơ
Gặp lại nhau chi, thôi anh nhé
Kiếp này không hợp, hẹn kiếp sau.*

**Một phụ nữ ở Paris
(gốc Biên Hoà)**

NIỀM AO ƯỚC

Thân tặng một người

*Ao ước một ngày đến Paris
Gặp nàng triu mến...tay trong tay
Cùng nhau rảo bước bờ sông vắng
Cùng tựa mái đầu...vai sánh vai*

*Chỉ một lần thôi... chỉ một lần
Coi nhau như một cặp tình nhân
Rồi xa nhau mãi ...xa nhau mãi
Thâm lặng dần theo bóng tháng năm*

*Ôi làm sao gặp được bây giờ!?
Biết nàng còn nhớ quãng ngày thơ
Sách đèn chung bóng xinh như mộng
Cùng ngắm đường xa trải ước mơ*

*Ôi biết làm sao gặp bây giờ!?
Định mệnh xuôi thuyền ngược bến mơ
Nàng đã có chồng từ dạo ấy
Chắc bao hình ảnh đã phai mờ...*

*Năm chục năm rồi có ít đâu
Cuộc đời thay đổi thoáng qua mau
Chút hương mùa cũ còn vương vấn
Lưu luyến trời xa.... bạc mái đầu*

*Ao ước chỉ là ao ước thôi
Là mơ... là mộng ... chẳng bao giờ
Paris mãi đẹp phương trời nhớ
Chắc chỉ mình ta lẻ bước thôi.*

Thế Nhân

Phân Ưu

Được tin buồn Đồng Hương Phêrô Lê Kim Lễ, phu quân của Đồng Hương Lê Thị Hường (chủ hầm đá khu Bửu Long trước 75), sanh năm 1929, mất ngày 26 tháng 7 năm 2009 tại California, USA. Hưởng thọ 80 tuổi.

Hội Ái Hữu Biên Hoà xin thành kính phân ưu cùng Đồng Hương Lê Thị Hường và toàn thể tang quyến. Nguyên xin Chúa Mẹ thương cho linh hồn Phêrô Lê Kim Lễ sớm về nơi Thiên Đàng, hưởng nhan thánh Chúa.

Danh Sách Quý Đồng Hương và Thân Hữu Ủng Hộ

Quý Hội: **Đồng Hương:** Bác Đỗ Cao Minh (Pháp) \$200, Bác Lê Văn Nhơn (Long Beach, CA) \$100, Thầy Lê Hồng Sanh (Fairfax, VA) \$100, Thanh Vân Anderson (Tucson, AZ) \$100, Phan Mỹ Thế (South Riding, VA) \$50, Nguyễn Hữu Hùng (Wichita, KS) \$10, Đồng Hương Maryland \$100. **Thân Hữu:** Vĩnh Liêm & Nguyễn Thị Thành (Alex., VA) \$310 (Bán sách gây Quỹ Hội), Trần Đình Vinh (Hou., TX) \$50, Gs Nhã Ý (River Ridge, LA) \$50. **Đặc San Xuân 2010:** Chị Ba (Orange, CA) \$350, Nguyễn Hữu Hùng (Wichita, KS) \$10, Nguyễn Thị Nhuận (N. Carolina) \$20, Nguyễn Thị Ba (Chi) (Hou., TX) \$20, Võ Thị Tuyết (La Verne, CA) \$50, Nguyễn Thái Bửu (Hou., TX) \$60, Xuân Driscoll (VA) \$20, Phạm Thị Phương & Ma T. Xuân (CA) \$20, Đỗ Tân Tài (Arlington, TX) \$20, Nguyễn Thị Hồng (Ohio) \$20, Phan Lệ Hoa (San Jose, CA) \$20, Nguyễn Thị Cúc (Agawam, MA) \$20, Nguyễn Thị Sáng (CA) \$20, Nguyễn Thị Xuân (CA) \$20, Quãng Thị Y (CA) \$20, Nguyễn Thị Kim Huê (CA) \$20, Zun Thái Chan (Arlington, VA) \$100, Nguyễn Amy Huê (Chamblee, GA) \$20. **Lễ Vía Ông:** Nguyễn Hữu Hùng (Wichita, KS) \$20 (Trái Cây). **CD Thơ Phổ Nhạc:** Nguyễn Văn Đáng (Cary, N.C) \$6.

PHỤ BẢN BẢNG TIN HÀNG THÁNG SỐ 73

PHÁT HÀNH NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 2009 TẠI HOUSTON, TEXAS

Hương Bưởi Lan Xa Nguyễn Kim Lộc

Sau chương trình “Hoa Bưởi Vượt Đại Dương” viếng cảnh và thăm đồng hương Biên Hoà tại Pháp, Anh Quốc và Thụy Sĩ, mười ngày, vào trung tuần tháng 5-2009; Hội Ái Hữu Biên Hoà tại Texas được hoan hô và yêu cầu thực hiện chương trình “Hương Bưởi Lan Xa” một tuần lễ, hội ngộ và viếng thăm đồng hương Biên Hoà tại tiểu bang Virginia, (Hoa Kỳ) vào đầu tháng 8-2009. Theo chương trình, các đồng hương Biên Hoà ở nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ, với phương tiện hàng không, lần lượt đến tập trung tại phi trường Dulles/Washington vào buổi chiều ngày 05-8-2009, gồm có:

-Anh chị Nguyễn Kim Lộc (Chicago-Illinois), anh chị Đỗ Tấn Tài (Arlington-Texas), anh Lâm Sĩ Đắt, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Biên Hoà, anh Trần Đình Vinh, anh Nguyễn Thái Bửu (thân hữu, cháu của Thiếu Tá Trần Huỳnh Thủy/Sư Đoàn 3 Không Quân, Biên Hoà, và Cô Bê, Giáo Sư trường Ngô Quyền), chị Nguyễn Thị Ba tự Chi (Houston-Texas), chị Nguyễn Thị Hồng (Ohio), các chị: Nguyễn Thị Ba tự Huệ, Thân Thị Ngọc Mai, Võ Thị Tuyết, Phạm Thị Phượng và Nguyễn Thị Kim Dung, đến từ California (Phương và Dung đều là dâu bác Ma Phiếu). Riêng anh Liêu Thiên (Honolulu, Hawaii), anh chị Trần Văn Vĩnh (Atlanta, Georgia) đã đến trước vài ngày.

Ban tiếp đón đồng hương tại Virginia có Chị Ba Thanh Hội, chị Mai Lan và anh Đỗ Thiện Bảo (cháu của anh Hai Mui, chủ nhà sách Huỳnh Hiệp ở Biên Hoà, trước 1975). Sau khi tập họp đầy đủ số người đến, Ông Hội Trưởng cùng chị Mai Lan đến hãng mướn xe Budget, lái hai chiếc xe VAN 12 chỗ ngồi, đưa phái đoàn về nhà của chị Mai Lan, Giám Đốc Công Ty Du Lịch Mai Lan, số 7500 Arlington Blvd. Falls Church, VA 22042, để tiện việc hướng dẫn tham dự hội ngộ và đi thăm viếng đó đây...

Ngày chiều hôm 05-8-09, buổi cơm hội ngộ được tổ chức tại nhà hàng “FOUR SISTERS”, địa điểm mới tại góc đường Strawberry Lane và Gallows Road, 8190 Strawberry Lane. Falls Church, VA 22042 với những món ăn thuần túy Việt Nam, do anh chị Lai Kim chủ nhà hàng này thiết đãi...

Ngày 06-8-09 lúc 6 giờ sáng, đoàn lên đường đi viếng thành phố New York, mua sắm và ăn trưa tại một quán ăn trong khu phố Tàu, đường Mott và đại lộ Canal. Sau đó đoàn được đưa viếng đảo Ellis (nơi đây có thống kê bằng mô hình tất cả di dân khắp thế giới nhập cư vào nước Mỹ từ hơn hai trăm năm đến nay) và đảo Liberty (có tượng Nữ Thần Tự Do). Phái đoàn đã ở lại gần hai tiếng, chụp hình kỷ niệm và mua quà kỷ niệm, rất vui nhộn. Tiếp tục cuộc hành trình về Atlantic City, New Jersey, đoàn đến trọ tại khách sạn Caesars, nơi đây môn cờ bạc nào cũng có, phổ thông nhất là “Kéo Máy”, tha hồ vui thú đỏ đen - chuyên đi này nhờ có đồng hương Thái Thảo (thuộc gia đình họ Thái, tiệm tạp hoá Phước Nguyên, Biên Hoà, trước 75), một khách quý của khách sạn-casino này, nên được cấp ba phòng miễn phí.

Ngày 07-8-09, đoàn chúng tôi ăn sáng ở quán cơm tấm Ninh Kiều, 1124 Atlantic Avenue. Tại quán này anh chị em trong đoàn trong khi chờ đợi, bao câu chuyện tiểu lâm được kể ra giúp vui, làm cho bầu không khí trong quán vui nhộn lên, chủ quán cũng được vui lây và bớt mười phần trăm tiền ăn cho đoàn đồng hương Biên Hoà. Trên đường trở lại Virginia, chúng tôi được dịp ghé thăm Maryland Harbor, một bến cảng lừng danh tuyệt đẹp. Đến khoảng chiều cùng ngày, chúng tôi trở về lại Virginia để dự tiệc mời tại hai địa điểm cùng giờ. Một số người trong đoàn dự tiệc với Luật Sư Trần Minh Đức và phu nhân, tại nhà hàng China Garden, 1100 Wilson Blvd. Arlington, VA 22201 và số người còn lại dự tiệc tại nhà hàng Tàu do Anh Chị Nguyễn Văn Đạo (cựu sĩ quan CSQG/VNCH, cựu học sinh Ngô Quyền) đãi. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của chị Mai Lan, đoàn được dịp đi du thuyền dọc bờ sông Potomac về đêm lộng lẫy phố phường.

Ngày 08-8-09, chúng tôi du ngoạn danh lam thắng cảnh ở Washington, DC, viếng hai bức tường xây hình vòng cung, trang trí vòng nguyệt quế trên tên từng tiểu bang mang ý nghĩa vinh danh và tưởng niệm Chiến Sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh trong thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Thế Chiến, đến viếng Toà Nhà Tưởng Niệm Tổng Thống Abraham Lincoln... Khoảng trưa lúc 02 giờ, đoàn lên đỉnh Wahington Monument quan sát toàn diện khu trung tâm Hoa Thịnh Đốn. Sau đó chị Mai Lan thêm phần ngoạn mục lái xe cho đoàn xem khu Toà Nhà Trắng, Quốc Hội, Viện Bảo Tàng Quốc Gia, khu phố các toà nhà đại sứ, nghĩa trang Arlington, tượng đài Iwo Jima.... Đến chiều, chúng tôi dự buổi cơm hội ngộ do Ông Bà Bác Sĩ Nguyễn Sơ Đông thiết đãi tại nhà hàng “HOÀNG”. Sau đó, một số anh chị bận công việc trở lại nhà chị Mai Loan, một số trong đoàn lại được anh chị Nguyễn Văn Đạo mời về tư gia tiếp tục chương trình ăn nhậu, hàn huyên....

Ngày 09-8-09, buổi Hội Ngộ Đồng Hương Biên Hoà được tổ chức tại Party Hall thuộc khu chung cư số 6200 Wilson Blvd. Falls Church, VA 22044. Buổi tiệc quy tụ rất đông đồng hương Biên Hoà và một số thân hữu, khoảng hơn tám mươi người, gồm quý vị: **Kính lão đắc thọ:** Chúng tôi trân trọng kính chào các bác Châu Kim Nhân (cựu Tổng Trưởng Tài Chánh thời Đệ Nhị Cộng Hoà) và phu nhân, bác Trần Quang Khôi (cựu Chuẩn Tướng, Tư Lệnh Lực Lượng Xung Kích/Quân Đoàn 3), Bác Lê Văn Tú, Bác sĩ Nguyễn Sơ Đông (cựu Sĩ Quan Quân Y). **Bày tỏ lòng tôn sư trọng đạo,** chúng tôi kính chào mừng quý thầy Trần Minh Đức, dạy Anh Văn trường Ngô Quyền Biên Hoà trước năm 1960; thầy Hoàng Quý Nam, thầy Phạm Gia Hưng, thầy Lê Hồng Sanh, ... và luôn nhắc nhớ các thầy Huỳnh Bá Hạnh, Nguyễn Tường Triệu, Nguyễn Tường Lưu....

Riêng đối với bạn bè cùng xứ sở, chúng tôi đã tay bắt mặt mừng chúc nhau sức khoẻ, nhắc nhớ bao chuyện xa xưa,

từ chuyện đời học sinh, chuyện thời bình lửa và cả những chuyện tình cảm, cả những chuyện thâm thương trộm nhớ, chúng tôi quây quần từng cụm, từng lứa tuổi, từng binh nghiệp hoặc chức nghiệp khác nhau, hàn huyên tâm sự, đếm lại bạn bè người còn, kẻ mất trong thời chinh chiến đã qua, nhắc lại những kỷ niệm thời học sinh dưới các mái trường tiểu học tỉnh lỵ Nguyễn Du, cho đến các trường trung học Thanh Thân (đường Trịnh Hoài Đức), trường Phan Châu Trinh (Đường Đắp Mới), trường Khiết Tâm (cạnh nhà thờ Công Giáo Biên Hoà), trường Ngô Quyền, trường Trung Học Bán Công Trần Thượng Xuyên (nằm trong khuôn viên trường Ngô Quyền, Quốc lộ 1), trường Tiến Đức (đường Phan Đình Phùng), trường Minh Tân (đường Hàm Nghi)... Bao kỷ niệm thâm thương tưởng đã chôn vùi dưới lớp bụi thời gian, bỗng hôm nay, trong con lóc Hội Ngộ Đồng Hương Biên Hoà xoáy về vùng Virginia, làm cho những kỷ niệm xa xưa vùng sống lại. Bao tình cảm chân thành của những con người Xứ Bưởi, đôn hậu, hiền hoà, chơn chất được dần trải một cách tự nhiên, bộc lộ rõ nét tình cảm “*tha hương ngộ cố tri*” và quý thầy đã từng dạy ở các trường vừa kể cũng được nhắc nhở đến, thầy Huỳnh Bá Hạnh, Nguyễn Tường Triệu, Nguyễn Tường Lưu....

Ngoài quý vị vừa kể tôi còn ghi nhận có sự hiện diện của chị Võ Thị Huệ (hiên thê của Luật Sư Trần Minh Đức cũng là bào muội của cựu Trung Tá Cảnh Sát Quốc Gia Võ Văn Phước (cựu Trưởng Ty Cảnh Sát Quốc Gia (CSQG) Long Khánh trước 1975), chị Võ thị Lài, hiên thê của Bác Sĩ Nguyễn Sơ Đông (là thứ nữ của ông Hai, Võ Văn Thành, cố Thông Phán Toà Án Biên Hoà), chị Nguyễn Thị Thành và chị Nguyễn Thị Hiệp (hai thứ nữ của ông Nguyễn Văn Năm tự Vệ, cựu Ủy Viên Hộ Tịch xã Bình Trước Biên Hoà ngày xưa), nhà văn kiêm nhà thơ Vĩnh Liêm, chị Mỹ Thê, trường nữ của ông Năm, Phan Văn Kịch, chủ tiệm mộc nổi tiếng Phan Thành (đường Phan Đình Phùng – Biên Hoà) cùng phu quân, ông Kim, cựu Thiếu Tá Quận Trưởng Long Thành và phu nhân (bà Ánh, người Cù Lao Phố, cựu Đại Ủy Nữ Quân Nhân Việt Nam Cộng Hoà (VNCH), anh Lý Thanh Phi, cựu Sĩ Quan Nhảy Dù (VNCH) và phu nhân, anh Đỗ Như Thạch, cựu Sĩ Quan CSQG, anh chị Trịnh Văn Kiều & Oanh, anh chị Nguyễn Phú Cường & Hồng (từ North Carolina đến), anh Đỗ Cao Thượng, chị Beatrice Beauchamp, Bác Lê Văn Tú gốc người Cù Lao Phố (được con bảo lãnh qua Mỹ năm 2002), anh Hứa Tấn Đức và phu nhân từ tiểu bang Ohio đến, anh Lai Kim, chủ nhà Hàng Four Sisters, tại Virginia (nhà hàng Four Sisters là một trong 10 nhà hàng nổi tiếng nhất ở vùng Washington D.C., Maryland, Virginia.... được tờ báo Washington Post, một tờ báo uy tín nhất vùng thủ đô, bình chọn và giới thiệu cho Tổng Thống Obama đến thưởng thức trong tương lai. Anh Lai Kim cho tôi xem tờ báo với niềm vui và lòng tự hào về các thức ăn Việt Nam của nhà hàng FOUR SISTERS), chị Dung Thái Chan và phu quân, anh Thái Thảo và phu nhân, cùng nhiều em cháu của anh Tú, người bạn của tôi ngày xưa, (chuyên thầu cung cấp thực phẩm cho Dưỡng Trí Viện, Bệnh Viện Biên Hoà và các Trung Tâm Cải Huấn Biên Hoà), Chị Xuân, Chị Nhuận, anh chị Lê Ngọc Sâm cùng gia đình từ Virginia Beach, VA đến, cháu Dương Quỳnh Như.....

Buổi hội ngộ vô cùng sinh động, chan chứa tình đồng hương Xứ Bưởi, thức ăn đồng hương mang đến ê hề, bày trên hai chiếc bàn dài gồm *các món mặn*: gỏi tôm thịt, cánh gà nướng, heo quây bánh hời, bánh tét nhân thịt, bánh ít trần, cà ri gà, bò kho, bánh mì chả lụa; *thức ăn chay*: rau cải kho, đậu phộng luộc, bánh tét nhân chuối; *tráng miêng*: dưa hấu, chuối, nho, thom, chè thạch lựu, bánh ngọt; *giải khát*: nước ngọt, nước lọc, la-ve.... Buổi tiệc hội ngộ chấm dứt khoảng 2 giờ chiều trong niềm lưu luyến.... Một số đồng hương Biên Hoà tại Virginia, nhân dịp này mới gặp nhau, nên tiếp tục chuyện tâm sự còn dang dở và chờ tiếp một số đồng hương từ phương xa đến muộn vì ảnh hưởng thời tiết và máy bay chậm trễ, trong số này có cựu Giáo Sư Nguyễn Tường Lưu và phu nhân, từ bên Úc Đại Lợi qua. Sau buổi tiệc Hội Ngộ nói trên, chúng tôi chia ra làm hai nhóm. Một nhóm xuôi về hướng Nam, vùng Virginia Beach, Norfolk, nơi có Bộ Tư Lệnh Hải Quân lớn nhất của Hoa Kỳ, để ngày thứ Hai, 10-8-09, tại Norfolk, vào xem khu hàng không mẫu hạm, tàu ngầm....thăm khu bán hàng NEX (Navy Exchange) dành cho hải quân Mỹ và đến cuối chiều đi câu cua ở bờ biển Virginia Beach. Nhóm ở lại Virginia, cùng ngày 10-8-09, đi xem thạch động Luray rất đẹp, viếng nhà Thờ Đức Mẹ, chùa Xá Lợi, đến chiều dự tiệc tại nhà hàng Mỹ do Anh Chị Thái Thảo mời (anh Thái Thảo là Manager).

Ngày 11-8-09, nhóm đi câu cua trên đường trở về lại Falls Church thì cô Mai Lan, chở nhóm 2 đi ăn cua (Blue Crab) ở một nhà hàng nổi tiếng về đồ biển tại Maryland, sau đó đưa một số người trong đoàn ra phi trường trở về nơi tiểu bang trú quán.... Nhóm câu cua mất dịp thưởng thức món hải sản, nhưng lại rất may là tình cờ gặp lại thầy Lưu cùng rất đông con cháu của gia đình họ Thái trước tiệm Buffet Đại Hàn. Chúng tôi: Anh Hội Trường và tôi cùng bà xã vui mừng chào hỏi thầy Lưu, chụp hình kỷ niệm. Tôi thấy thầy Lưu có nét già theo thời gian nhưng vẫn còn phong độ và trẻ trung hơn tôi nhiều - Điều này tôi rất mừng cho thầy Lưu được bà xã săn sóc kỹ quá. Tại nhà hàng này, cháu Quý, cháu cô Ba Thanh Hội đãi chúng tôi buổi cơm trưa rất ngon miêng.

Sáng ngày 12-8-09, ngày đoàn chia tay rời Virginia, Ông Bà Bác sĩ Nguyễn Sơ Đông mời số người còn lại ăn sáng tại Hải Ký Mì Gia, khu Eden và sau đó đến viếng phòng mạch số 6800 Little River Turnpike, Annadale, VA 22003. Từ già Ông Bà Bác Sĩ Đông trong niềm lưu luyến, các thành viên trong đoàn lần lượt rời vùng Virginia, thủ đô Washington D.C., lên máy bay trở lại các tiểu bang trú quán....

Chuyến bay của tôi 7 giờ 30 tối mới cất cánh, chúng tôi được người cháu vợ đến rước về nhà, trong khi chuyến bay của anh Lâm Sĩ Đắt, Trần Văn Vinh và Nguyễn Thái Bửu (vì ảnh hưởng thời tiết vùng Norfolk, phía Nam Virginia có mưa bão và hiện tượng mưa sao băng-meteor shower tiên đoán sẽ xảy ra vào đêm, nên các chuyến bay bị đình hoãn) phải chờ ở phi đạo từ khoảng 5 giờ chiều đến hơn 7 giờ chiều máy bay mới cất cánh và khi đến phi trường Detroit (Michigan) thì đã trễ chuyến bay về Houston, Texas. Khi tôi về đến Chicago (Illinois) gọi cho ông Hội Trường Lâm Sĩ Đắt thì được biết “*ông Hội Trường*” của tôi kẹt lại phi trường Detroit và đang ngủ “*bụi*”, chờ đến sáng ngày hôm sau (13-8-09) mới có máy bay về Houston, Texas.

Chuyến viếng thăm và hội họp đồng hương Biên Hoà tại Virginia vừa qua, rất vui, thu đạt nhiều kết quả thú vị; nhưng mỗi thành viên trong đoàn chi phí rất ít, tiền phòng, tiền ăn uống và vé tàu khi đi viếng danh lam thắng cảnh đó đây, tiền thuê xe, đồ xăng, cùng dịch vụ hướng dẫn, chỉ tốn vài trăm Mỹ Kim....Tôi nhận thấy Ban Tổ Chức sắp xếp quá hay, điều động được nhiều người giúp đỡ, nên đoàn tiết kiệm được thời gian và cả về tiền bạc...Bầu không khí tại cơ sở Công Ty Du Lịch của cô Mai Lan rất ấm cúng, rất thân thiện như đang sống chung trong một mái ấm gia đình đồng hương Xứ Bưởi, tiện cho việc hàn huyên tâm sự và hát karaoke cho nhau nghe...và rất tiện việc sinh hoạt trong đoàn.

Ngoài ra các buổi tiệc kể trên, đoàn còn được mời các buổi tiệc sau đây:

-Tiệc tại nhà anh chị Lê Ngọc Sâm (Virginia Beach, Norfolk, VA) do anh chị Lê Ngọc Sâm thiết đãi, -Tiệc tại nhà hàng Buffet Tàu (Norfolk, VA) do cháu Hảo (con gái anh Sâm) và phu quân đãi, -Tiệc tại tư gia cháu Dương Quỳnh Như (cháu nội của cố giáo sư Dương Hoà Huân/Ngô Quyền, Biên Hoà) do hai vợ chồng cháu Dương Quỳnh Như thiết đãi, -Tiệc tại nhà hàng Tàu gần nhà ông Châu Kim Nhân thuộc thành phố Greenbelt, Maryland, do ông bà Châu Kim Nhân thiết đãi, có sự tham dự của ông bà cựu Giảng Sư Đặng Hiếu Điền, trường Nha Khoa Brown, - Một tiệc chè đủ loại tại nhà hàng Hương Quê (khu Eden, VA) do anh Lai Kim mời nhưng chúng tôi không còn thì giờ, đành thất hứa và xin hẹn với anh Lai Kim dịp khác.

Chúng tôi đã đi viếng thăm các nơi sau đây:

-Thăm viếng khu phố Tàu, New York, - Du thuyền thăm đảo Ellis và Liberty, -Thăm Atlantic City, thành phố gần biển, khu có nhiều khách sạn và sòng bài (Caesars, Trump Plaza...), -Thăm Maryland Harbor, - Thăm viếng khu đền đài nổi tiếng tại vùng Washington D.C., lên Washington Monument cao 169 mét, quan sát toàn diện các kiến trúc nhà cửa, dinh thự, công viên, di tích lịch sử của vùng Washington. -Viếng Bảo Tàng Viện Quốc Gia Hoa Kỳ, ngay giữa toà nhà nơi công chánh, một con voi như thật đứng trên bệ cao, sang phong bên ta thấy đủ thứ loại chim trong các lồng kính trông như chim thật.... Tôi lên tầng lầu hai để tận mắt xem viên Hột Xoàn Hy Vọng (Hope Diamond) mang nhiều huyền thoại và lớn nhất thế giới vào bán thế kỷ 17. Một viên ngọc hình tròn bằng quan tiền hai mươi lăm cắc Mỹ (a quarter), màu xanh dương dưới ánh đèn phản chiếu nhiều màu khác nhau, chung quanh được thiết trí khoảng hai mươi viên hột xoàn trắng hình vuông và hình bầu dục xen kẽ, đặt trên một trục xoay tròn trong lồng kính. Tôi quyết xem cho bằng được viên ngọc này, bởi tính hiếu kỳ về huyền thoại của nó, mà tôi có dịp đọc qua (người thăm viếng qua đông). -Viếng công viên phía trước Toà Nhà Trắng, -Viếng công viên phía trước toà nhà Quốc Hội, -Viếng khu phố Toà Đại Sứ Thế giới, đài chiến sĩ trận vong, với tư thế những người lính dựng cờ chiến thắng..... (thời kỳ người lính chiến còn dùng súng carbine), đài tưởng niệm Iwo Jima, nghĩa trang quốc gia Arlington, -Thạch Động Luray, Nhà Thờ Đức Mẹ, Chùa Xá Lợi.

Chuyến **“Hương Bưởi Lan Xa”** về tiểu bang Virginia lần này thật vô cùng lý thú, đồng hương Biên Hoà ở khắp nơi có dịp hội ngộ đồng hương Biên Hoà ở Virginia trong thăm đậm tình người sông nước Đồng Nai. Đồng hương nhiệt tình tiếp đón đồng hương, hân hoan tâm sự, chân thành chiêu đãi....

Trong chuyến đi này, ngoài các sự việc tôi đã trình bày trên đây, tôi có nhận xét như sau:

Tôi rất mừng và hân hạnh kết thân với chị Ba quê quán ở Cù Lao Thạnh Hội, còn gọi là Cù Lao Rùa (vì cù lao có hình dáng một con rùa), là người nhiệt tình nhất, lo giúp rất nhiều buổi **“Hội Ngộ Biên Hoà”** nói trên, quen biết chị Mai Lan cũng là người Biên Hoà rất nhanh nhẹn, tháo vát, tận tình hướng dẫn đoàn Đồng Hương Biên Hoà du lịch đó đây... phù hợp với nghề nghiệp của cô hiện tại là Giám Đốc Công Ty Du Lịch Mai Lan, thường xuyên tổ chức các chuyến du lịch hoặc hành hương dài hạn, đi khắp nơi trên thế giới nếu đồng hương Biên Hoà có ý định đi du lịch, nên liên lạc với cô Mai Lan ở số điện thoại số 1-703-641-0909, cơ sở tại 7500 Arlington Blvd. Falls Church VA. 22042.

Trong chuyến đi này, tôi có dịp hạnh ngộ với bác Châu Kim Nhân, quê quán Tân Uyên Biên Hoà, chúng tôi có đến tận nhà thăm ông ở thành phố Greenbelt – Maryland. Trong dịp này, tôi cũng đã chân thành cảm ơn ông bà đã tặng cho tất cả đồng hương Biên Hoà từ các tiểu bang xa về dự hội ngộ tại Virginia, mỗi người một chiếc nón lưỡi trai rất đẹp có thêu chữ WASHINGTON để làm kỷ niệm.

Cách đây ba năm, khoảng 2006, tôi có dịp đến nhà hàng Hương Quê và tình cờ nhận ra anh Lai Kim, đồng hương Biên Hoà, là chủ nhà hàng này. Anh Lai Kim với tôi không xa lạ gì, vì chúng tôi cùng là cầu thủ bóng đá trong tỉnh Biên Hoà, tôi đá cho đội tuyển Tỉnh, còn Lai Kim đá cho Sư Đoàn 3 Không Quân. Tôi để ý thấy có rất đông khách Mỹ vào ăn..... tôi thăm đoán anh Lai Kim sẽ còn thành công hơn nữa trong lãnh vực khai thác nhà hàng và năm nay tôi có dịp trở lại vùng Virginia cùng phái đoàn đồng hương Biên Hoà, anh chị Lai Kim đãi một buổi tiệc thịnh soạn, các thức ăn Việt Nam với hương vị đặc biệt, tại nhà hàng FOUR SISTERS, địa điểm mới, số 8190 Strawberry Lane, Falls Church, VA. 22042, rất rộng rãi, khung trang nơi một góc đường thoáng mát. Bảng hiệu FOUR SISTERS có hình bốn cô gái mặc áo dài đội nón lá như đang nhảy Vũ Điệu Mừng Xuân, khách hàng dễ nhận ngay đây là một nhà hàng của người Việt Nam. Lần này tôi vào quán vào chiều ngày thứ Tư mà khách vẫn tấp nập. Theo tôi nghĩ, các yếu tố thành công của nhà hàng FOUR SISTERS là: khai thác thức ăn Việt Nam ít dầu mỡ, đầu bếp sành nghề nấu ăn, các món ăn hợp khẩu vị khách hàng, nhân viên phục vụ nam cũng như nữ thuộc thành phần trẻ trung được huấn luyện tư cách phục vụ, đặc biệt là có bốn cô gái, con của ông Lai Kim, vừa đẹp, vừa duyên dáng, luôn luôn nở nụ cười khi tiếp đãi khách hàng, yếu tố sau cùng vẫn là yếu tố quan trọng, khiến tôi nhớ lại quán cháo lòng Huỳnh Cửa ở gần trường Trung Học Ngô Quyền ngày xưa, những tô cháo thơm ngon, được phục vụ bởi những bàn tay trắng muốt, cộng thêm một nụ cười ý vị của ba người đẹp, mỗi người một vẻ của một thời vang bóng, nên quán Huỳnh Cửa thuở ấy, thường xuyên đặc khách.

Tôi rất mừng anh Lai Kim đã cùng gia đình cần cù làm ăn từ khi đặt chân lên nước Mỹ, chí thú ngành thương mại,

từ cơ sở nhỏ ...đến tạo dựng một nhà hàng với bảng hiệu HUÔNG QUỀ, bên trong quán có hình bốn người con gái của ông Lai Kim, chụp chung, với khung hình khổ lớn treo trên tường, những khách hàng người Mỹ vào quán ăn, cũng như đến đặc tiệc, thường gọi nhà hàng này là “*Restaurant FOUR SISTERS*” và tên nhà hàng “*FOUR SISTERS*” bắt đầu từ đó. Hiện nay ông Lai Kim vẫn tiếp tục khai thác quán chè đủ loại trong khu Eden đường Wilson (VA) và đang thực hiện thêm một nhà hàng mới giao cho một trong bốn người con gái quản lý.

Chuyên đi này, tôi có dịp gặp và nhắc lại với người bạn thân, ở cùng xóm khu rạp hát Vạn Khánh Hưng (rạp Trần Diên cũ) đường Phan Châu Trinh, Biên Hoà. Đó là anh Trần Minh Đức. Chúng tôi có dịp ngồi bên nhau, nhắc lại bao nhiêu chuyện xa xưa. Tôi rất khâm phục tài học của anh. Anh thi đậu ưu hạng vào trường Petrus Ký, cùng lúc đậu ưu hạng vào trường Chasseloup. Anh chọn học trường Chasseloup. Năm 19 tuổi, anh có được hai chứng chỉ Cử Nhân và được Bộ Giáo Dục chấp thuận cho làm giáo sư dạy môn Anh Văn trường Trung Học Ngô Quyền, Biên Hoà. Sau giờ dạy học anh Trần Minh Đức vẫn thường cùng chúng tôi luyện tập môn đá banh và thỉnh thoảng ngồi uống cà phê hoặc nước đá chanh nơi quán vệ đường. Có một ông thầy cũ nhìn thấy và khuyên anh Trần Minh Đức không nên “la cà” theo đám đá banh như vậy....trong khi đó có một người học trò của thầy Đức cũng thấy cảnh thầy Đức cùng anh em cầu thủ đá banh, ngồi quán uống cà phê như vừa kể, thì cho rằng Thầy Đức là một vị thầy có một tâm hồn mới, đặt nặng sự truyền đạt giáo dục trong tinh thần cởi mở, không nghiêm khắc như các vị thầy cũ... cậu học trò đó nay tóc cũng đã điểm sương rồi, tên Đ.V.C đang định cư tại tiểu bang Kentucky. Khi Trần Minh Đức đậu bằng Cử Nhân và được chánh phủ Việt Nam Cộng Hoà cấp học bổng sang Pháp học. Chuyên máy bay đưa Trần Minh Đức đi Pháp vừa cất cánh, rời khỏi phi đạo chẳng bao lâu, thì có cuộc đảo chánh xảy ra năm 1960. Vài năm sau đó, tôi nghe tin Trần Minh Đức được tuyển chọn làm bình luận gia cho đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) với bút hiệu là Trần Quân, đồng thời làm Luật Sư tại vùng Washington, D.C.. Nay thì anh Trần Minh Đức đã về hưu và đang cư ngụ tại Annadale (VA). Nhắc qua về anh Trần Minh Đức mà không nhắc qua vài nét đặc biệt của vài người con của bác Hai Võ Văn Thành (Thông Phán kỳ cựu nhất tại Tòa Án Biên Hoà ngày xưa, mà tôi vẫn gọi là “*Thầy*” theo cách xưng hô của các anh chị và em trong gia đình) là một điều thiếu sót: -Gia đình của anh chị Võ Văn Phước có 6 người con trai, -Gia đình của chị Võ Thị Huệ (phu quân là Luật sư Trần Minh Đức) có hai người con trai, -Gia đình chị Võ Thị Lài (phu quân là Bác sĩ Nguyễn Sơ Đông) có 4 người con trai.

Tất cả 12 người con trai vừa kể, đều thuộc thành phần siêng năng học hành, tánh tình hiền hậu, lễ phép, dễ thương. Con của anh Võ Văn Phước đều là những viên chức xuất sắc trong xã hội Pháp, còn con của chị Huệ và chị Lài hầu hết là bác sĩ, dược sĩ và luật sư nổi tiếng tại Mỹ....Tôi là người Biên Hoà...tôi rất hãnh diện về những người trai Biên Hoà vừa kể.... Tôi có ý định sưu tầm chi tiết hơn về những thanh niên tài danh Biên Hoà này và thêm gia đình của anh chị Trần Đại Tân Á ở Chicago (IL) mà các con anh chị đều học giỏi, công danh thành đạt để giới thiệu những tấm gương đẹp về tài đức và hiền hậu dễ thương

Cũng trong chuyến đi này, tôi gặp Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi. Qua trao đổi tâm tình. Tôi đoán biết Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi rất mến mộ tài điều binh khiển tướng cùng đức độ của cố Đại Tướng Đỗ Cao Trí. Tôi có nhận xét cố Đại Tướng Đỗ Cao Trí khi còn sanh tiền và Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi rất ý đầu tâm hợp trong chiến đấu. Có lúc tôi nghĩ Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi là một con ngựa bất kham, tài giỏi mà chỉ có tướng Đỗ Cao Trí hiểu được tài ba của tướng Trần Quang Khôi mà đặt người đúng chỗ, hợp tình hợp lý, nhịp nhàng từng góc độ... Và cả hai vị tướng có cùng một tấm lòng thương lính, mến dân và vì quốc gia dân tộc.....nhưng vì cơ trời, vì vận nước đành chấp nhận đau thương Có một điểm nữa, tôi rất mến mộ Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi, là “*Chiến thuật cơ động chiến đấu*”. Đó là điều nhận xét của cá nhân tôi, nếu có chỗ nào không đúng thì tôi xin lãnh hội ở Chuẩn Tướng khi có dịp tái ngộ. Tôi vẫn xin chân thành cảm ơn Chuẩn Tướng đã ưu ái dành cho tôi những phút giây tâm tình đầy lý thú.

Chúng tôi có dịp gặp anh Nguyễn Phú Cường, anh có trao tặng cho chúng tôi một cây “*can*” chỉ huy cấp hiệu Đại Tá, bằng danh mộc, nói là của một vị Tướng Mỹ tặng Đỗ Cao Trí khi còn cấp bậc Đại Tá.....và máy tấm hình chụp có Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu ở Nghĩa Trang Quân Đội, ngày tiễn đưa cố Đại Tướng Trí... Tôi không dịp tiếp xúc nhiều với anh Cường để tìm hiểu thời gian anh phục vụ dưới quyền hoặc cận kề cố Đại Tướng Đỗ Cao Trí để có thêm tài liệu.

Một chuyện khác cũng khá lý thú là tôi có dịp đi thăm ông Lý Thanh Kiên, tuổi thọ đã cao, khoảng 87, nhưng vẫn khỏe mạnh, tầm vóc người ốm như thuở nào, tinh thần còn minh mẫn là một điều đáng cho tôi mừng. Ông là ông Bầu đá banh của tôi, khi tôi còn là cầu thủ bóng đá đội tuyển Biên Hoà thập niên 60, khi ông là viên chức Ty Thuế Giám Thân và Công Quản Biên Hoà. Ông là thân sinh của các anh Lý Thanh Phương, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Biên Hoà tại California., anh Lý Thanh Phi, cựu Sĩ Quan Sư Đoàn Nhảy Dù, Lý Thanh Phong...

Chuyến “*Hội Ngộ Biên Hoà*” tại Virginia vào thượng tuần tháng 8-2009 vừa qua, được mô tả là rất thành công về mặt tổ chức buổi Hội Ngộ; rất lý thú về mặt du ngoạn đó đây; rất chứa chan tình cảm đồng hương xứ Bưởi dành cho người Biên Hoà... nhưng chắc cũng không sao tránh khỏi một vài vô tình thiếu sót...Mong quý vị trong một vài trường hợp nào đó, thông cảm cho. Chúng tôi cố gắng nối kết tình đồng hương Biên Hoà khắp nơi trên thế giới lại với nhau, qua Bảng Tin Hằng Tháng, Đặc San Xuân hằng năm và những tổ chức những buổi Hội Ngộ Đồng Hương Biên Hoà...

Tôi cũng xin phép quý đồng hương và thân hữu thông cảm trong việc tôi ghi tên họ, và đôi khi ghi cả cấp bậc và chức vụ....chỉ với mục đích gợi nhớ những bạn bè ở xa, lâu ngày không gặp, nhận ra mà thôi.

Trân trọng kính chào và chúc sức khoẻ tất cả quý vị.

****Xin Quý Vị liên lạc về Hội để được gửi hình và xem những album hình ngày Hội Ngộ Biên Hoà, Virginia. Cảm ơn.